



บันทึกข้อความ

กองแผนงาน
เลขที่ 2162
วันที่ 21 ส.ค. 2561
เวลา 11.09 น.

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. ๓๐๘๓
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๗/ว ๒๕๐๘ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอแจ้งเวียนนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

เรียน รองอธิการบดีทุกท่าน ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณบดีทุกคณะ วิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าสำนักงานทุกสำนักงาน และหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน

ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไขข้อความบางส่วน ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแนะนำ และเมื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอแจ้งเวียนนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุมาส จิตต์เจริญ)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ททบ/1/อธิการบดี

(ศาสตราจารย์ ดร. 18/1/อธิการบดี)
๒๑ ส.ค. ๖๑

ค่านิยม ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

ค่านิยม : “มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและคุณธรรม”

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคอันเกิดจากกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของยุคสมัย ปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดนโยบายการพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้

๑. ส่งเสริมการพัฒนา มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับ และให้ปรัชญาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีการบูรณาการใน ๓ มิติ ได้แก่ มิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) มิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง/หน่วยงาน (Function) และมิติยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล (Agenda)

๒. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย สร้างหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คนวัยทำงานและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงวัย ลดการพึ่งพาค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบการจัดการเรียนการสอนปกติ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Blended Education คือการผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร กลุ่มผู้เรียน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

๓. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ประชาชน และประเทศ

๔. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนางานบริการวิชาการจากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดรายได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและพัฒนางานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

๕. ส่งเสริมการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล โดยวางระบบกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์การดำเนินงานที่ดี

๖. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การบริการต่างๆ รวมทั้งการดำเนินการเพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่พร้อมต่อการทำงานในยุคดิจิทัล

๗. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร และอัตรากำลังบุคลากร การปรับเปลี่ยนภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้

มหาวิทยาลัยส่วนราชการและส่วนงานภายในร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการ และจัดทำแผนควมรวม ยุบรวมหรือปิด หลักสูตร ภาควิชา สาขาวิชา และคณะ ให้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนนักศึกษาและผลประกอบการ และพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรหรือเปิดหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนของประเทศ

๘. สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะร่วมกันสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ นำไปสู่การปรับรูปแบบความคิด (Mindset) ปรับตัว และปรับบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาองค์กรต่อไป

ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยให้มีสัมฤทธิผลภายในระยะเวลาสองปี

สภามหาวิทยาลัยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อให้การดำเนินงานนี้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และหากต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนในการปรับหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ให้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา